

3 กรกฎาคม 2558 หน้า 22

## พอใจควบคุมปริมาณยางสำเร็จ

## มั่นใจใน 7 ปีผลผลิตลด 1 ล้านตัน

นายประสิทธิ์ หนีดเสน รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สทย.) เปิดเผยว่า สทย.ประสบผลสำเร็จในการควบคุมปริมาณการผลิตยางพาราตามนโยบายของรัฐบาล มีเกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการเพื่อโค่นยางเก่าที่ให้ผลผลิตต่ำแล้วกว่า 457,000 ไร่ คาดสิ้นเดือนกันยายน 2558 จะมีเกษตรกรเข้าร่วมมากกว่า 500,000 ไร่ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณปีละ 400,000 ไร่ หรือประมาณ 2.8 ล้านไร่ ตลอดระยะเวลาของโครงการคือ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2564

“เมื่อนำไปรวมกับสวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายจะตามทวงคืนจากนายทุนอีกประมาณ 1.2 ล้านไร่ โดยในปีแรกประมาณ 500,000 ไร่ หลังสิ้นปี 2558 จะมีสวนยางที่เปิดกรีดได้ลดลงไปมากกว่า 1 ล้านไร่ จากปัจจุบันมีส่วนยางทั้งที่ปลูกในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิและที่บุกรุกป่าประมาณ 22 ล้านไร่ และคาดว่าจะทำให้ปริมาณยางในปี 2558 หายไปจากตลาดไม่น้อยกว่า 270,000 ตัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการ



กระตุ้นราคายางในปี 2559 ให้สูงขึ้น” นายประสิทธิ์ กล่าว

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และขึ้นขอรับทุนสงเคราะห์การปลูกทดแทนแล้วนั้น หากประสงค์จะปลูกยางพาราเหมือนเดิมหรือปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผลอื่น ๆ จะได้รับเงินสงเคราะห์ไร่ละ 16,000 บาท แต่ถ้าปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมันจะได้รับเงินสงเคราะห์ไร่ละ 26,000 บาท ซึ่ง สทย.ตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรโค่นยางเก่าแล้วปลูกยางเหมือนเดิม แต่เป็นยางใหม่พันธุ์ดีปีละประมาณ 300,000 ไร่ ส่วนที่เหลือจะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล และปาล์มน้ำมันทดแทน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเกษตรกร

ที่ได้รับทุนสงเคราะห์เพื่อปลูกยางใหม่ทุกคน สทย.จะอบรมให้ความรู้ในการทำสวนยางพาราแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จะไม่ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว แต่จะให้ทำสวนยางควบคู่ไปกับการเกษตรด้านอื่น ๆ เช่น พืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป.



3 กรกฎาคม 2558 หน้า 14





## ● 12 นักซ์ตรเกมล์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่สนามกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา 9 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ชื่อรายการ 12 นักซ์ตรเกมล์ปี 2558 โดยนายประยูร อินทกุล ผู้ช่วยสำนักงาน สงเคราะห์การทำสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช เขต 1 กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สัมพันธภาพ และความสามัคคีของหน่วย งาน สกย.จ.ภาคใต้ตอนบน.



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลาจัดโครงการเงินกู้หมุนเวียนแก่เกษตรกรที่ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางพาราแก่เกษตรกรในพื้นที่

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

 วันที่ข่าว : 2 กรกฎาคม 2558

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลาจัดโครงการเงินกู้หมุนเวียนแก่เกษตรกรที่ได้รับการสงเคราะห์รายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยางพาราแก่เกษตรกรในพื้นที่

นายสุรชัย บุญวรโรฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา พร้อมคณะได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลลุโป อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ที่ได้มีการเลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ดในสวนยางพารา เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในท่ามกลางปัญหาราคายางตกต่ำ

นายสุรชัย บุญวรโรฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา กล่าวว่า การเลี้ยงไก่และเลี้ยงเป็ดในสวนยางเป็นอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ เกษตรกรบางรายอยากที่จะเลี้ยงแต่ไม่มีงบประมาณเพียงพอเนื่องจากจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงในการเลี้ยงแต่ละรอบ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจึงมีโครงการเงินกู้หมุนเวียนให้เกษตรกรที่ได้รับการสงเคราะห์สามารถกู้เพื่อนำไปใช้ได้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ที่กู้ได้จะต้องมีสวนยางที่อยู่ในระหว่างการขอรับการสงเคราะห์ เมื่อปิดการสงเคราะห์ก็ไม่สามารถกู้ต่อได้ ปัจจุบันสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร คือ เกษตรกรชาวสวนยางที่เคยได้รับการสงเคราะห์สามารถขอกู้เงินทุนหมุนเวียนได้จนกว่าจะขอรับการสงเคราะห์ในครั้งใหม่ ซึ่งหากเกษตรกรกู้และมีการส่งคืนครบตามกำหนดโครงการนี้ก็จะประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกรตลอดไป สำหรับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเป็นโครงการที่ทางสำนักงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีสวนยางสงเคราะห์สามารถขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนได้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เกษตรกรที่มีความสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางทุกสาขา

ทางด้านนายพัฒนาศักดิ์ ประสิทธิ์นุ้ย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า ปกติตนเองและภรรยาจะมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง ในพื้นที่อำเภอสรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในช่วงที่ราคายางพาราสูงคนมีรายได้ประมาณ 60,000-70,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อยางพาราถูกลงทำให้รายได้ลดลงไปมากกว่าครึ่ง เหลือเพียงเดือนละ 12,000-15,000 บาทต่อเดือน ทำให้รายได้ในแต่ละเดือนยังไม่เพียงพอจ่าย จึงได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อหาอาชีพเสริมที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยเริ่มแรกได้ลงทุนเลี้ยงเป็ดเนื้อพันธุ์ปักกิ่ง 500 ตัวและไก่พื้นเมือง 500 ตัว ลงทุนไปกว่าหนึ่งแสนบาท เมื่อถึงกำหนดที่ขายได้คาดว่าจะได้เกือบสองแสน ถ้าไปเป็นตามที่ได้คาดหมายก็คิดว่าจะเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นเพราะคิดว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยะลา(ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา)/ นางสุนิสา รามแก้ว

Rewriter : วสันต์พรพรหม จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>





3 กรกฎาคม 2558 หน้า 13

## ชาวสวนยางขอบคุณดีเอสไอ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา ประมาณ 70 คน เข้ามอบช่อดอกไม้ให้กับนางสุวณา สุวรรณจุฑะ อธิบดีดีเอสไอ เพื่อขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงาน ภายหลังดีเอสไอรับกรณีกลุ่มบุคคลหลอกลวงให้เกษตรกรร่วมลงทุนประมูลซื้อขายยางพาราแล้วขายต่อให้บริษัทแห่งหนึ่งเป็นคดีพิเศษ มูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท และมีการดำเนินคดี โดยมี พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับดอกไม้แทน

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานสอบสวนดีเอสไอรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษมาประมาณ 6 เดือน ได้ลงพื้นที่สอบปากคำและเก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องมี 2 บริษัท ที่รับซื้อขายยางพาราในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด ประกอบด้วย บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักซ์ จำกัด และบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน โดยช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวตามความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนไปแล้ว 2 ราย โดยทั้ง 2 ราย

เป็นผู้จัดการจากบริษัทรับเบอร์แลนด์ สาขา มุกดาหาร นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้เรียกนายไชยยศ ลินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด มหาชน และบริษัทรับเบอร์แลนด์ มารับทราบข้อกล่าวหาตามความผิด พ.ร.บ.ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.กู้ยืมเงินเพื่อการฉ้อโกง

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า พนักงานสอบสวนสืบทราบว่ามีภรรยาคนหนึ่งรับหน้าที่ซื้อขายดิบจากชาวบ้าน โดยระบุว่าได้โควต้าพิเศษจาก 2 บริษัท และจะรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาด นอกจากนี้ยังบอกවාให้ชาวบ้านนำเงินมาลงทุน อ้างว่ามีโควต้าพิเศษรับซื้อขายยางพารา เพื่อส่งขายให้กับบริษัทดังกล่าว อีกทั้งผู้จัดการสาขาของบริษัทรับเบอร์แลนด์ ยังช่วยนางนิตยาและสามียืนยันกับชาวบ้านว่ามีโควต้าพิเศษ แต่จากการตรวจสอบพบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทไม่ได้รับซื้อราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และยังซื้อในราคาต่ำกว่าอีกด้วย



3 กรกฎาคม 2558 หน้า 28

## เมืองช้าง จัดงานวันเกษตร โรงแทคโนโลยียลลภกษย



### รายงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย นำอาเซียนให้ก้าวไกล นำเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”

**นางปาริชาติ ศรีวัฒน์** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการจัดงาน

กล่าว ว่า งานวันเกษตรแห่งชาติถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ แต่ละปีจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานไปยังสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านการเกษตรที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือสนับสนุนของหน่วยงานในท้องถิ่นนั้นๆ การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติมีจุดประสงค์หลักคือ การนำผลงานทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และความรู้ ตลอดจนบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรที่ผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนนำเอาความรู้ต่างๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นการต่อยอดให้นักวิชาการ เกษตรกร และหน่วยงาน ในการที่จะนำไปทำการพัฒนาต่อ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานด้านเกษตรกรรม



และอุตสาหกรรม เกษตรให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

นางปาริชาติ กล่าว ว่า ทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบของการจัด

นิทรรศการ การจำลองรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยี และการสาธิตอย่างยั่งยืน จำนวน 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร โซนที่ 2 นิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “มหัศจรรย์พันธุ์ข้าว 4 ภาค” โซนที่ 3 นิทรรศการแนวทางการทำเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรพอเพียง และโซนที่ 4 การออกธำนำยาลินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

นายถาวร กุลโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

สุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดตามราคาประจำปี 55,529 ล้านบาท มูลค่าผลิตภัณฑ์ต่อหัว 38,681 บาท จัดเป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์ยังคงประกอบอาชีพทางการเกษตร และสหกรณ์ได้ นำการดำเนินงานด้านเกษตรกรรม มีการทำนาข้าวเจ้า ทำสวน และเพาะปลูกพืชไร่นิตต่างๆ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย โรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยางพารา อาชีพที่สำคัญรองลงมาคือ การเลี้ยงไหม การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยให้เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผลงานวิจัยและวิชาการใหม่ๆ

เพื่อนำไปสู่การปรับแนวคิด ปรับพฤติกรรม และต่อยอดในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการผลิตอาหารปลอดภัย มีคุณภาพตามมาตรฐานตามข้อกำหนดสากล รวมทั้งการสร้างสร้างทักษะในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชีวิตตนเองและท้องถิ่นให้อยู่รอด พอเพียง และมั่นคงยั่งยืน

ดำรงพล พาชื่น



3 กรกฎาคม 2558 หน้า 10

## ไทยจ่อเซ็นสัญญาขายยางให้จีน 2 แสนตัน

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ก.ค. 2558 นายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน เป็นตัวแทนของ ฝ่ายจีนเข้าร่วมด้วย

ก่อนหน้านี้ไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา

“ขณะนี้ได้ประชุมร่วมกันเป็นครั้งที่ 3 ซึ่ง

ในที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าความร่วมมือขยายการค้าสินค้าเกษตรที่จะควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟ และในที่ประชุมยังได้หารือในส่วนของ การซื้อขายยางปริมาณ 2 แสนตัน ที่ได้บรรลุข้อตกลงในรายละเอียด และคาดว่าจะมีการลงนามในสัญญาซื้อขายในเร็ว ๆ นี้”

ในส่วนของ การซื้อขายข้าวกับจีน ได้มีการหารือในแง่ใจต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายระหว่างกัน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดทางเทคนิค

รมว.พาณิชย์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมฝ่ายไทยยังได้มีการเสนอรายละเอียด แนวทางใน

การขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตรอื่น นอกเหนือจากข้าวและยางพาราเพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อตกลงภายใต้บันทึกความเข้าใจ ที่ได้มีการลงนามไปก่อนหน้านี้ ซึ่งทางฝ่ายจีนก็ได้รับหลักการตามที่ฝ่ายไทยเสนอ และจะนำรายละเอียดไปพิจารณา และจะนำมาหารืออีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป โดยสินค้าที่ไทยเสนอให้มีการซื้อขายระหว่างกันเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง น้ำตาล ผัก ผลไม้ ประมง และอาหารปรุงแต่ง





## กสม.เชิญคสช.แจงละเมิดสิทธิ

# ยันนศ.ไม่ขอประกัน บุตรสาวนยาางต้านรัฐ

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ประวิตร” ยั่ว มีคนหาเรื่องทหารข่มขู่ครอบครัว 14 นศ. ย้อนถามทำผิดกฎหมายหรือไม่ “สุวัจน์” วอนกลุ่มเห็นต่างหยุดเคลื่อนไหว ขอร่วมมือช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อน “หมอมรินทร์” รุดเยี่ยม ระบุ 14 นศ. ไม่ขอประกันตัว อ้างไม่ได้ทำอะไรผิด เผย กสม. เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คสช. ชี้แจงการละเมิดสิทธิบิดาห์หน้า “ถาวร” ปูดมีคนยุยงชาวสวนยางร่วมต้านรัฐ

อ่านต่อหน้า 4

### กสม.

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ประวิตร” ยั่ว มีคนหาเรื่องทหารข่มขู่ครอบครัว 14 นศ. ย้อนถามทำผิดกฎหมายหรือไม่ “สุวัจน์” วอนกลุ่มเห็นต่างหยุดเคลื่อนไหว ขอร่วมมือช่วยแก้ปัญหาบ้านเมืองก่อน “หมอมรินทร์” รุดเยี่ยม ระบุ 14 นศ. ไม่ขอประกันตัว อ้างไม่ได้ทำอะไรผิด เผย กสม. เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คสช. ชี้แจงการละเมิดสิทธิบิดาห์หน้า “ถาวร” ปูดมีคนยุยงชาวสวนยางร่วมต้านรัฐ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม เปิดเผยถึงกรณีทีหลายฝ่ายเรียกร้องให้ปล่อยตัว 14 นักศึกษาในนามกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่หรือกลุ่มดาวดิน ถูกจับกุมฐานฝ่าฝืน คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบ ซึ่งขณะนั้นถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ต้องถามว่าเราทำผิดกฎหมายหรือไม่ ถ้าผิดก็ต้องดูว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่ผ่านมามี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ก็ตอบชัดเจนไปแล้ว

ทั้งนี้ ต้องเห็นใจว่าประเทศกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง และนายกฯ ก็ประกาศไว้ชัดเจนไปอย่างชัดเจนว่าขณะนี้ ได้ ดำเนินการทำอะไรบ้างก็ต้องหาทางคุยกันว่าจะทำอะไรให้อยู่ร่วมกันได้ ขอให้ทุกฝ่ายหยุดก่อนแล้วมาช่วยกันจน รวมถึงช่วยชาวเน็ตที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้ได้ก่อนปัญหาการเมืองอย่าเพิ่งออกมา

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารไปข่มขู่ครอบครัว 14 นักศึกษา พล.อ.

ประวิตร กล่าวว่า ไปถามเขาว่าทหารไปคุกคามหรือไปข่มขู่ด้วย ตนยืนยันว่าไม่มีทหารไปคุกคามก็ต้องช่วยกันคิด คำตามอย่าไปทำให้ตีกัน ขอให้ทุกคนช่วยกันทำตามรัฐบาล อย่าไปขัดแย้งเพราะจะทำให้ไม่เกิดความปรองดอง รัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้อยากได้อำนาจ หรือผลประโยชน์ใดๆ เพราะทำทุกอย่างเพื่อส่งต่อให้วันข้างหน้า

### “สุวัจน์” วอนกลุ่มเห็นต่างอย่าล้ำเส้น

นายสุวัจน์ อดีตรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้มีหลายกลุ่มที่เคลื่อนไหว บางกลุ่มมีเจตนาดี บางกลุ่มต้องตรวจสอบวัตถุประสงค์เพิ่มเติม แต่ที่สำคัญวันนี้คือ ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐบาลต้องใช้เวลาในการแก้ไข เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก เมื่อมีประเด็นอื่นเข้ามา ก็ต้องบริหารจัดการทั้ง 2 เรื่อง กรณีของนักศึกษาก่อนจะมีการจับกุม ก็มีการผ่อนปรนเปิดโอกาสให้ แต่ก็มีการกระทำที่เกินขอบเขตจึงต้องมีการจับกุม ส่วนที่ยังเคลื่อนไหวอยู่นั้นก็ต้องดูข้อเท็จจริง ถ้าอยู่ในขอบเขตเราก็ไม่ทำอะไร เพราะไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายที่จะไปกระทบกับปัญหาใหญ่ของประเทศ

“รัฐบาลเป็นห่วง อะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความวุ่นวาย ไม่อยากให้มี เพราะเราอยากที่จะมุ่งมั่นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาภัยแล้ง เพราะเดือดร้อนกับคนส่วนใหญ่ ก็ต้องบอกกลุ่มเห็นต่างว่า ขอให้เลิก อย่าเพิ่งเคลื่อนไหว มาช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองก่อน” นายสุวัจน์กล่าว

### ประณามทหารคุกคามไม่เลิก

เมื่อเวลา 10.00 น.ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นายอิทธิพล โคตะมี นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ได้อ่านแถลงการณ์ประณามการคุกคามสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ครูบาอาจารย์ที่ห่วงใยลูกศิษย์และประชาชนผู้รักประชาธิปไตย โดยระบุว่า ภายหลังจากการจับกุมสมาชิกกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ขึ้นศาลทหารและกักขังไว้ที่เรือนจำกลางกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมามี พบว่าได้มีการคุกคามประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยชายแต่งกายคล้ายชุดทหารไปปรากฏตัวและมีลักษณะข่มขู่ คุกคามนักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความวิตก และอ่อนไหวต่อความปลอดภัยของประชาชนที่แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ

“ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอประณามปฏิบัติการตามอำเภอใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเรียกร้องให้คณะรัฐบาลทหารยุติการคุกคาม ข่มขู่ครอบครัวนักศึกษา นักวิชาการผู้ห่วงใยศิษย์และประชาชน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งขอเรียกร้องให้ประชาชน ช่วยกันปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในภาวะที่หลักการนิติรัฐถูกบิดเบือนอย่างถึงที่สุด ดังที่เกิดขึ้นตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นอกจากได้สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนแล้ว ยังได้ตอกย้ำข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลทหารไม่มีความจริงจังต่อการคืนอำนาจให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย” นายอิทธิพล กล่าว

### กสม.เรียกผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวว่า ได้เข้าเยี่ยมนักศึกษา 14 คน ที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมต่อต้านการรัฐประหาร โดยนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มยืนยันว่า การเคลื่อนไหวยึดหลักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรม สงบ และใช้สันติวิธี รวมถึงไม่ได้ก่อความไม่สงบ ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐระบุ จึงไม่ยอมรับการตั้งข้อหา และการจับกุม รวมถึงไม่ขอใช้สิทธิประกันตัว เนื่องจากไม่ได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา

ทั้งนี้ กสม.ได้รับการยื่นเรื่องจากผู้ปกครองของกลุ่มนักศึกษาให้มาตรวจสอบ จึงได้ประสานกับทางเรือนจำเพื่อขอเข้าพบกับนักศึกษาทั้งหมดเพื่อพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิหรือไม่ และการเข้าเยี่ยมนักศึกษาได้แจ้งว่า มีการแยกแดนคุมขังกลางตึก ซึ่งอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิเนื่องจากการตัดโอกาสการรวมกลุ่มเพื่อ



### 3 กรกฎาคม 2558 หน้า 1, 4 (2)

ปรึกษาหารือ ในแนวทางการต่อสู้ รวมถึงทำให้นักศึกษาทุกคนไม่ได้พบปะกันโดยอิสระ ซึ่งต้องสอบถามเหตุผลการแยกแค้นจากเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ต่อไป

นพ.นิรันดร์ กล่าวต่อว่า กสม.จะหาข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนายเจ้าหน้าที่รัฐที่จับกุม ทั้งตำรวจ-ทหาร เพื่อตรวจสอบว่ามีมีการละเมิดสิทธิหรือไม่ โดยในวันที่ 3 ก.ค. อนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กสม. ได้จัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงการจับกุม 14 นักศึกษา ที่สำนักงาน กสม. โดยเชิญทีมทนายความของกลุ่มนักศึกษา ผู้แทนสหภาพเกษตรกร ชาวบ้านที่กลุ่มดาวดินทำงานด้วย ผู้ปกครองนักศึกษา และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อเท็จจริง และในวันที่ 9 ก.ค. จะเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และ คสช.มาให้ข้อมูลต่อไป

#### จัดอีเวนต์ “โพสต์อิสรภาพ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจ “พลเมืองได้กลับ Resistant Citizen” ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่ชื่อว่า “เพราะเรา คือเพื่อนกัน” ความยาว 4.36 นาที ซึ่งได้ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่ม 14 นักศึกษาพูดถึงการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ อาทิ นายวิบูลย์-นางพริ้ม บุญภัทรรักษา พ่อและแม่ของนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ โม่ ดาวดิน ซึ่งเป็น 1 ใน 14 นักศึกษาที่ถูกจับ น.ส.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยช่วงท้ายคลิป ได้มีการนัดหมายให้ประชาชนไปร่วมกิจกรรม “โพสต์อิสรภาพ” ใช้กระดาษโพสต์-อิท เขียนความในใจถึง 14 นักศึกษาที่ถูกคุมขัง ที่บริเวณสกายวอล์กสถานีรถไฟฟ้ามหานครที่ท่าอากาศยาน ในวันที่ 3 ก.ค. เวลา 18.00 น.

#### “เอนก” พร้อมเป็นตัวกลางเจรจา

ที่อาคารรัฐสภา นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวถึงกรณีการจับกุม 14 นักศึกษาว่า คณะกรรมการฯ รู้สึกเป็นห่วง และพร้อมอาสาให้ความช่วยเหลือ หากจะเข้าไปร่วมเจรจา ก็ยินดี เพราะเชื่อว่านักศึกษาบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งผิด และพร้อมเป็นตัวกลางเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายได้มาร่วมเสนอความเห็น นายบัณฑิต เศรษฐกิจวิวัฒน์ กมธ.ยกร่างฯ กล่าวเสริมว่า กลุ่มดาวดินเป็นกลุ่มที่ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมต่อการใช้อำนาจของส่วนกลาง ต่อโครงการในท้องถิ่น คือ เรื่องการเปิดสัมปทานเหมืองแร่โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถือเป็นการยัดเยียดอำนาจที่สะท้อนออกมา

ถ้าไม่มีการจัดการแก้ไขหรือการปฏิรูปเพื่อสร้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้ว ก็จะมีกลุ่มที่มีลักษณะเดียวกับกับกลุ่มดาวดินขึ้นมาอีก

#### ปูดยุทธศาสตร์ร่วมด้าน คสช.

นายถาวร เสนเนียม แกนนำ กปปส. กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางการเมืองต้องรู้เท่าทันฝ่ายตรงข้ามที่คอยจ้องทำลายทุกวิถีทาง ดังนั้น การดำเนินการของรัฐบาล จึงเข้าทางของผู้อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะระบอบทักษิณ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า ผู้ที่ยังในกลุ่มนักศึกษา กลุ่มดาวดินนั้น กำลังชักจูงพี่น้องชาวสวนยางพาราจากทุกภาคที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตัดโค่นต้นยางฯ ในเขตที่ดินของรัฐ ให้ออกมาเคลื่อนไหวและสร้างความปั่นป่วน เพื่อนำเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และร้องเรียนไปที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (อียู) ให้บอยคอตการซื้อสินค้าจากประเทศไทย ซึ่งเข้าทางโลกโล่มประเทศตามที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ต้องการ

#### แอมเนสตี้ส่งหนังสือขี้อภัยตัว 14 นศ.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจ Amnesty International Thailand และเว็บไซต์ amnesty.or.th ได้เผยแพร่ข้อความเป็นภาษาไทย อ้างว่าสำนักงานเลขาธิการใหญ่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ออกปฏิบัติการด่วนเรียกร้องสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของไทย เรียกร้องทางการให้ปล่อยตัวนักศึกษาโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข และให้ยกเลิกข้อหาต่อนักศึกษาทั้งหมด โดยระบุว่า นักศึกษาทั้ง 14 คน เป็นนักโทษทางความคิดที่ถูกจับกุมและตั้งข้อหาเพียงเพราะใช้สิทธิมนุษยชนของตนในการชุมนุมอย่างสงบ ■





3 กรกฎาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	สิงหาคม 2558		กันยายน 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	59.20	58.95	59.40	59.15
ชั้น 2	58.60	58.35	58.80	58.55
ชั้น 3	58.05	57.80	58.25	58.00
ชั้น 4	57.75	57.50	57.95	57.70
ชั้น 5	57.30	57.05	57.50	57.25
ยางแท่ง				
STR5L	55.00	54.75	55.20	54.95
STR20	51.40	51.15	51.60	51.35
น้ำยางชั้น 60%	40.10	39.85	40.30	40.05
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				



## ร่วมมือภาคเกษตรไทย-อิสราเอล สศก. แจง คืบหน้าแนวทางพัฒนาใช้ระบบน้ำหยด

- ThaiPR.net 2 ก.ค. 2558 กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงผลคืบหน้าการดำเนินงานความร่วมมือเกษตรไทย-อิสราเอล ชูการพัฒนาใช้ระบบน้ำหยด เตรียมผลักดันสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หรือ PPP ระบุ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม มั่นใจ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี และขยายการค้าร่วมกันต่อไป

นายเลอศักดิ์ ธีระตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สศก. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานความร่วมมือเกษตรไทย-อิสราเอล ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตามผลการเยือนอิสราเอลของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย) ที่ได้เดินทางไปร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรนานาชาติและหารือความร่วมมือด้านการเกษตร ณ ประเทศอิสราเอล

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องความคืบหน้าโครงการความร่วมมือกับประเทศอิสราเอลในเรื่องพัฒนาการใช้น้ำ โดยเฉพาะเรื่องระบบน้ำหยด ซึ่งประเทศอิสราเอลนับได้ว่ามีการพัฒนาและเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาการใช้น้ำระบบน้ำหยดในพื้นที่ 3 ขนาด ได้แก่ พื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยจะนำเทคโนโลยีน้ำหยดจากประเทศอิสราเอลซึ่งมีทั้งระบบน้ำหยดบนดินและใต้ดินมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเพาะปลูกพืชของไทย เช่น มันสำปะหลัง อ้อย และ **ยางพารา**


อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) ซึ่งคาดว่าความร่วมมือในลักษณะ PPP ในเรื่องระบบน้ำหยดจะเป็นการลงทุนในสินค้าและบริการเพื่อลดความเสี่ยงของเกษตรกรในการบำรุงรักษาหรือการแก้ปัญหาต่างๆ โดยที่สัดส่วนการร่วมทุนสามารถทำได้หลายรูปแบบ คือ (1) รัฐลงทุนให้เกษตรกรทั้งหมด ผ่านช่องทางสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร (2) รัฐและเอกชนลงทุนร่วมกัน และ (3) รัฐ เอกชน และสหกรณ์หรือเกษตรกรร่วมลงทุน เป็นต้น ซึ่งการจัดทำโครงการความร่วมมือ PPP นั้น สศก. จะได้จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานต่อไป


ทั้งนี้ ในส่วนความร่วมมือภาคเกษตรในเรื่องการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ไทยและอิสราเอลอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการดังกล่าว โดยอิสราเอลได้แสดงความประสงค์ที่จะนำเข้าผลไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ทุบทิมี อินทผลัมสด อะโวคาโด ลูกท้อ เนคทารีน พลัม และพลับ ในขณะที่ไทยขอให้อิสราเอลเร่งตรวจสอบสินค้า ลำไย กัลยไม้ และสับปะรดเช่นกัน ทั้งนี้ คาดว่าความร่วมมือระหว่างไทยและอิสราเอลจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี การจัดการด้านการเกษตร และจะส่งผลให้เกิดการขยายการค้าระหว่างกันต่อไป





ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 2 กรกฎาคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีราคาตั้งต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 51.56 บาท / ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.06 บาท / ราคายางทองถิ่น กิโลกรัมละ 49.00 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.79 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 52.25 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.00 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 50.05 บาท / ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 46.66 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 352,000 กิโลกรัม

วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขายประจำวัน ยางแผ่นดิบ ปรับตัวลดลง 33 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางความชื้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 51 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ยางแผ่นดิบทองถิ่น ราคา 49 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง / น้ำยางสด ราคา ก.ก. ละ 45.40 บาท ปรับตัวลดลง 60 สตางค์ ต่อ ก.ก. / ราคาขายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 56.78 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขายอยู่ที่ 57.73 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 67.26 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.14 บาท ต่อ ก.ก. / ตลาดโตเกียว หยุดทำการ 1 วัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ 10 หน่วยงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง



แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



วันที่ข่าว : 2 กรกฎาคม 2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ 10 หน่วยงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขณะนี้ปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จพอสมควร แต่ยังคงปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงแผนแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 10 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 119 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง คิดเป็นร้อยละ 92.0 ขึ้นปฏิบัติงานจำนวน 3,101 เที่ยวบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 70 จังหวัด ที่ร้องขอฝนมายังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งพบว่าการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จพอสมควร โดยทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ โดยมีวันฝนตกเฉลี่ยร้อยละ 95 ของวันที่ขึ้นบินปฏิบัติการ แต่ยังมีปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชนาปีในขณะนี้ ประกอบกับสภาวะอากาศในระยะต่อไปนี้ ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของเอลนีโญ ที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดฝนธรรมชาติตกต้องตามฤดูกาล และจากการติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้ก็ยังมีแนวโน้มเป็นห่วง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและเร่งเติมน้ำในเขื่อน

ด้านนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน สรุปสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ว่า การกักเก็บน้ำในอ่างกักเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณ 32,189 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 46 ของความจุ มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปี 2557 ประมาณร้อยละ 1 ขณะปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่ทั้ง 33 แห่ง มีปริมาณน้ำน้อยไม่ถึงร้อยละ 30 ถึง 18 แห่ง ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำรวมกัน 7,512 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 866 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 5 มีการระบายน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมกันวันละ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ รวมกัน ประมาณ 7 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกรมชลประทาน จะบริหารจัดการเน้นส่งน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ในการผลักดันน้ำเค็มเป็นหลัก โดยปริมาณน้ำที่มีอยู่จะเพียงพอใช้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งจะตรงกับช่วงที่เกิดฝนตกชุกตามฤดูกาล ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ไว้ ขณะที่ความคืบหน้าการขุดบ่อบาดาลร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขุดบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม เป็น 1,034 บ่อ จาก 880 บ่อ ล่าสุดดำเนินการขุดแล้วทั้งสิ้น 200 บ่อ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นภสร แก้วคำ(2) / สวท.

Rewriter : ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท. ศศิธร ภูจินาพันธ์ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>